

**งบการเงินอย่างย่อและ  
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ  
จากแบบ 56-1 One Report  
ประจำปี 2563**

## ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

---

งบการเงินอย่างย่อและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย ส่วนของงบการเงิน (“รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบแสดงฐานะการเงิน” “งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” “งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น” และ “งบกระแสเงินสด”) การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการจากผลประกอบการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในเอกสารฉบับนี้มีแหล่งข้อมูลมาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของบริษัท แต่อาจมีข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยอ้างอิงตามข้อสมมติฐานของทีมนำบริหารภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าวจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนให้มีการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด

สำหรับงบการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2563 ฉบับเต็ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.rs.co.th/investor.html](http://www.rs.co.th/investor.html) หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกันนี้

## งบการเงินอย่างย่อ

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## การตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละคร

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 5.9 ก) เรื่อง ต้นทุนการผลิตละคร และ 20 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือต้นทุนการผลิตละครและภาพยนตร์สุทธิจำนวน 597 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.22 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ต้นทุนการผลิตละครแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ซึ่งวิธีการตัดจำหน่ายตัดจำหน่ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้สินทรัพย์เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ฝ่ายบริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น 2 ส่วนกล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตัดจำหน่ายตามจำนวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์ ส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามจำนวนปีที่คาดว่าจะขายลิขสิทธิ์ละครได้หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละครในส่วนที่ตัดจำหน่ายตามจำนวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์และส่วนที่ตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามจำนวนปีที่คาดว่าจะขายลิขสิทธิ์ละครได้หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากการประมาณวิธีตัดจำหน่ายในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ข้าพเจ้าทำความเข้าใจและตรวจสอบวิธีการตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละครโดย

- ประเมินความเหมาะสมของดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครกับสัดส่วนของการใช้งานที่ทำให้เกิดรายได้จากการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ละคร
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับการประมาณการจำนวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง โดยเทียบกับแผนการออกอากาศ
- ประเมินความถูกต้องของแผนการออกอากาศละครที่นำมาใช้คำนวณการตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละครโดยเปรียบเทียบกับจำนวนตอนที่ออกอากาศจริงของละครเรื่องนั้น
- ประเมินความเหมาะสมอายุของละครที่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการขายลิขสิทธิ์ละคร
- ทดสอบการคำนวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการคำนวณการตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละคร

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการตัดจำหน่ายต้นทุนการผลิตละครมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุน จากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

## การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ข้อ 9 ง) เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ และข้อ 13 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) จำนวน 228.73 ล้านบาท ภายหลังการรับรู้ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยจำนวน 8.30 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม

ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย ดังนั้นผู้บริหารจึงกำหนดข้อสมมติฐานในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยในเป็นอัตราร้อยละในแต่ละช่วงอายุของสินค้าแต่ละกลุ่ม โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลการเคลื่อนไหวสินค้ารวมถึงการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นในอดีตและอายุของเหลือของสินค้า

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ เนื่องจากสินค้าคงเหลือมีมูลค่าเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญและเป็นรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าทำความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือโดย

- ประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าพบว่ามีนโยบายการบัญชีที่มีความสม่ำเสมอกับปีที่ผ่านมา
- ประเมินความสมเหตุสมผลและสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบในข้อสมมติฐานซึ่งใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและอายุของสินค้าคงเหลือ รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่คงค้างตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารกำหนดและตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ
- ทดสอบการคำนวณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยที่ประมาณการจากข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหารและเปรียบเทียบผลการคำนวณกับยอดประมาณการที่ฝ่ายบริหารคำนวณได้

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุน จากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 4.1 5.6(ง) 5.6(จ) 5.15 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้

## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

สง่า โชนิตติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	1,016,085,502	651,166,696	114,177,323	242,054,856
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		23,429,564	-	10,702,736	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี (สุทธิ)	24	83,311,020	-	42,197,064	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี (สุทธิ)	24	-	6,729,866	-	6,729,866
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	25	540,000,000	450,000,000	350,000,000	320,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37 จ)	-	-	255,327,125	97,027,125
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27	80,000,000	80,000,000	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	26	36,883,597	34,996,464	33,307,694	32,968,814
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		21,563,289	30,660,198	13,009,535	26,712,960
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		11,545,413	12,095,248	2,800,596	3,831,171
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		977,571	-	977,571	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,813,795,956</b>	<b>1,265,648,472</b>	<b>822,499,644</b>	<b>729,324,792</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า (สุทธิ)	24	366,745,952	-	185,698,983	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	24	-	2,580,565	-	2,580,565
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	27	156,085,000	236,085,000	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	22	9,897	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28	170,653,648	163,964,704	100,858,435	105,976,538
ประมาณการหนี้สินค่ารั้อถอน		5,088,170	-	2,296,877	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน		-	11,423,096	-	6,398,098
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		42,363	37,363	20,000	15,000
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>698,625,030</b>	<b>414,090,728</b>	<b>288,874,295</b>	<b>114,970,201</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,512,420,986</b>	<b>1,679,739,200</b>	<b>1,111,373,939</b>	<b>844,294,993</b>

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	29.1			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,161,997,216 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	1,161,997,216	1,161,997,216	1,161,997,216	1,161,997,216
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 972,496,946 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	972,496,946	-	972,496,946	-
หุ้นสามัญ 972,495,202 หุ้น				
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	-	972,495,202	-	972,495,202
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	29.1	322,107,225	322,087,270	322,107,225
หุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	(160,158,220)	-	(160,158,220)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	31	120,327,052	120,327,052	120,327,052
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	160,158,220	-	160,158,220
ยังไม่ได้จัดสรร		587,007,031	309,980,034	664,135,693
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>		<b>2,001,938,254</b>	<b>1,724,889,558</b>	<b>2,015,383,549</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,130,374	2,132,900	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,004,068,628</b>	<b>1,727,022,458</b>	<b>2,015,383,549</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,516,489,614</b>	<b>3,406,761,658</b>	<b>3,126,757,488</b>

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขาย	2,381,378,687	2,012,441,388	-	27,670,300
รายได้จากการให้บริการ	1,392,785,020	1,598,699,374	844,008,448	889,175,624
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	3,774,163,707	3,611,140,762	844,008,448	916,845,924
ต้นทุนขาย	(801,666,768)	(680,003,091)	-	(17,604,101)
ต้นทุนการให้บริการ	(966,995,535)	(1,339,959,121)	(542,137,541)	(403,173,880)
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	(1,768,662,303)	(2,019,962,212)	(542,137,541)	(420,777,981)
กำไรขั้นต้น	2,005,501,404	1,591,178,550	301,870,907	496,067,943
รายได้อื่น	32 16,903,778	10,719,894	44,985,735	463,545,028
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	2,022,405,182	1,601,898,444	346,856,642	959,612,971
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(585,774,737)	(512,363,644)	(6,305,844)	(48,234,749)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(730,845,510)	(587,396,191)	(90,326,166)	(472,055,864)
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย (สุทธิ)	-	-	40,892	20,592,275
ค่าใช้จ่ายอื่น	(4,126,899)	(5,660,463)	(1,849,596)	(4,779,773)
ต้นทุนทางการเงิน	34 (36,111,312)	(34,631,659)	(18,699,597)	(7,984,452)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	665,546,724	461,846,487	229,716,331	447,150,408
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35 (137,269,081)	(97,451,696)	(42,496,624)	(81,931,484)
กำไรสำหรับปี	528,277,643	364,394,791	187,219,707	365,218,924
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น :				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	28 5,914,159	(22,123,651)	6,349,270	(11,042,823)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1,182,832)	4,424,730	(1,269,854)	2,208,565
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	4,731,327	(17,698,921)	5,079,416	(8,834,258)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	533,008,970	346,695,870	192,299,123	356,384,666

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	528,278,160	363,343,967	187,219,707	365,218,924	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(517)	1,050,824	-	-	
	<u>528,277,643</u>	<u>364,394,791</u>	<u>187,219,707</u>	<u>365,218,924</u>	
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	533,009,487	345,645,046	192,299,123	356,384,666	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(517)	1,050,824	-	-	
	<u>533,008,970</u>	<u>346,695,870</u>	<u>192,299,123</u>	<u>356,384,666</u>	
<b>กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	36.1	0.5505	0.3744	0.1951	0.3763
กำไรต่อหุ้นปรับลด	36.2	0.5505	0.3583	0.1951	0.3602

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม (บาท)										
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่										
กำไรสะสม										
จัดสรรแล้ว										
ทุนจดทะเบียน	ที่ออกและ			สำรอง		รวมส่วน			ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
	หมายเหตุ	เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	หุ้นสามัญซื้อคืน	ทุนสำรองตามกฎหมาย	หุ้นสามัญซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร	ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562		1,010,149,192	258,257,595	(465,274,840)	120,327,052	465,274,840	282,483,158	1,671,216,997	1,116,516	1,672,333,513
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		-	-	-	-	-	25,850,904	25,850,904	-	25,850,904
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		1,010,149,192	258,257,595	(465,274,840)	120,327,052	465,274,840	308,334,062	1,697,067,901	1,116,516	1,698,184,417
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี										
การเพิ่มหุ้นสามัญ	29.1	5,619,310	64,429,859	-	-	-	-	70,049,169	-	70,049,169
ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	(43,273,300)	(600,184)	465,274,840	-	(421,401,356)	-	-	-	-
สำรองซื้อหุ้นคืน	29.5	-	-	-	-	(43,873,484)	43,873,484	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	-	(387,872,558)	(387,872,558)	(34,440)	(387,906,998)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	363,343,967	363,343,967	1,050,824	364,394,791
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)		-	-	-	-	-	(17,698,921)	(17,698,921)	-	(17,698,921)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		972,495,202	322,087,270	-	120,327,052	-	309,980,034	1,724,889,558	2,132,900	1,727,022,458

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม (บาท)										
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563										
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่										
กำไรสะสม										
จัดสรรแล้ว										
	หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน		หุ้นสามัญ ซื้อคืน	สำรอง		รวมส่วน		รวม	
		ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น		ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	หุ้นสามัญ ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร	ของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่		ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563		972,495,202	322,087,270	-	120,327,052	-	309,980,034	1,724,889,558	2,132,900	1,727,022,458
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี										
การเพิ่มหุ้นสามัญ	29.1	1,744	19,955	-	-	-	-	21,699	-	21,699
หุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	-	-	(160,158,220)	-	-	-	(160,158,220)	-	(160,158,220)
สำรองซื้อหุ้นคืน	29.5	-	-	-	-	160,158,220	(160,158,220)	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	-	(95,824,270)	(95,824,270)	(2,009)	(95,826,279)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	528,278,160	528,278,160	(517)	528,277,643
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)		-	-	-	-	-	4,731,327	4,731,327	-	4,731,327
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		972,496,946	322,107,225	(160,158,220)	120,327,052	160,158,220	587,007,031	2,001,938,254	2,130,374	2,004,068,628

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)						
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562						
		ส่วนของผู้ถือหุ้น						
		กำไรสะสม						
		จัดสรรแล้ว						
		ทุนจดทะเบียน		สำรอง		ยังไม่ได้		
		ที่ออกและ	ส่วนเกิน	หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง	หุ้นสามัญ	จัดสรร	รวม
หมายเหตุ	เรียกชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ซื้อคืน	ตามกฎหมาย	ซื้อคืน	จัดสรร		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	1,010,149,192	258,257,595	(465,274,840)	120,327,052	465,274,840	633,950,934		2,022,684,773
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	-	-	17,799,167		17,799,167
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	1,010,149,192	258,257,595	(465,274,840)	120,327,052	465,274,840	651,750,101		2,040,483,940
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
การเพิ่มหุ้นสามัญ	29.1	5,619,310	64,429,859	-	-	-	-	70,049,169
การลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	(43,273,300)	(600,184)	465,274,840	-	(421,401,356)	-	-
สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	-	-	-	-	(43,873,484)	43,873,484	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	-	(387,872,558)	(387,872,558)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	365,218,924	365,218,924
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น - การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)	-	-	-	-	-	-	(8,834,258)	(8,834,258)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	972,495,202	322,087,270	-	120,327,052	-	664,135,693		2,079,045,217



บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563							
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว							
หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน		หุ้นสามัญ ซื้อคืน	สำรอง		ยังไม่ได้ จัดสรร	รวม
	ที่ออกและ เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น		ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	หุ้นสามัญ ซื้อคืน		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	972,495,202	322,087,270	-	120,327,052	-	664,135,693	2,079,045,217
<b>การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี</b>							
เพิ่มทุนสามัญ	29.1	1,744	19,955	-	-	-	21,699
หุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	-	-	(160,158,220)	-	-	(160,158,220)
สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	29.5	-	-	-	160,158,220	(160,158,220)	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	-	(95,824,270)	(95,824,270)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	187,219,707	187,219,707
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - การวัดมูลค่าใหม่ของ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (สุทธิจากภาษี)	-	-	-	-	-	5,079,416	5,079,416
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	972,496,946	322,107,225	(160,158,220)	120,327,052	160,158,220	600,452,326	2,015,383,549

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>					
กำไรก่อนภาษีเงินได้	665,546,724	461,846,487	229,716,331	447,150,408	
<b>รายการปรับปรุง</b>					
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17 18, 19, 20	534,112,273	576,679,841	133,369,736	113,131,361
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(272,140)	(5,276,265)	33,730	(3,321,929)
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	13	2,127,781	5,996,985	-	-
ตัดจำหน่ายงานระหว่างทำรายการโทรทัศน์		183,234	-	-	-
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของ					
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	(388,600)	-	(388,600)
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					
ในบริษัทรวม		-	(1,413)	-	-
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					
ในบริษัทย่อย	15	-	-	(40,892)	(1,837,149)
กำไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย		-	-	-	(14,850,000)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์					
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		2,473,832	821,198	1,339,622	146
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์					
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	32	(845,520)	8,377	(893,449)	(329,429)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	28	12,808,703	42,550,274	6,665,211	27,595,243
ประมาณการหนี้สินคาร์บอน		179,968	-	81,240	-
รายได้เงินปันผล	32	-	-	(16,747,990)	(45,419,936)
รายได้ดอกเบี้ย	32	(486,454)	(1,195,205)	(20,955,242)	(30,058,081)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	34	36,111,312	34,631,659	18,699,597	7,984,452
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน		1,251,939,713	1,115,673,338	351,267,894	499,656,486

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน	1,251,939,713	1,115,673,338	351,267,894	499,656,486
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(175,945,027)	30,575,739	30,028,137	31,289,595
สินค้าคงเหลือ	27,758,522	19,993,265	4,031,372	7,809,390
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(14,112,684)	(9,166,683)	338,880	(6,300,757)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,090,584)	379,847	1,140,795	(1,249,252)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(9,772,901)	2,092,739	1,478,383	3,702,739
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23,216,832	(81,752,683)	(111,260,186)	(39,998,650)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(549,835)	2,852,935	(1,030,575)	(1,249,163)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,984,039	-	11,680,307	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	28	(205,600)	(254,400)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,000	5,211,222	(6,393,098)	5,635,224
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้จ่าย	1,111,227,475	1,085,605,319	281,281,909	499,041,212
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	35,180,508	56,590,674	34,170,433	55,788,282
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(96,280,399)	(109,115,700)	(50,575,316)	(31,274,386)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,050,127,584	1,033,080,293	264,877,026	523,555,108
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	486,508	1,194,856	22,024,860	32,284,352
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37 ง)	-	-	(471,000,000)
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	37 ง)	-	-	443,000,000
เงินสดรับจากการลดการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	18,750,000
เงินสดรับจากเงินปันผล	-	-	16,747,990	45,419,936
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(242,549,432)	(230,463,298)	(180,823,613)	(166,908,621)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(561,035,614)	(386,135,436)	(25,622,012)	(25,242,911)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,095,701	177,570	7,100,316	1,902,441
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(797,002,837)	(615,226,308)	(188,572,459)	(218,794,803)

## บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายชำระดอกเบี้ย	(19,433,420)	(21,927,333)	(9,698,349)	(8,363,810)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	(116,037,027)	(11,799,687)	(60,234,349)	(11,799,687)
จ่ายชำระค่าใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการดำเนินการ บนคลื่นความถี่สำหรับกิจการบนโทรศัพท์ระบบดิจิทัล	-	(207,500,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	4,310,000,000	1,150,000,000	2,930,000,000	920,000,000
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(4,220,000,000)	(940,000,000)	(2,900,000,000)	(840,000,000)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(80,000,000)	(80,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 จ)	-	-	182,000,000	154,027,125
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 37 จ)	-	-	(23,700,000)	(265,027,125)
จ่ายเงินปันผล 30	(95,824,270)	(387,872,558)	(95,824,270)	(387,872,558)
จ่ายชำระเงินซื้อหุ้นคืน	(160,158,220)	-	(160,158,220)	-
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,009)	(34,440)	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	21,699	70,049,169	21,699	70,049,169
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(381,433,247)	(429,084,849)	(137,593,489)	(368,986,886)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(128,308,500)</b>	<b>(11,230,864)</b>	<b>(61,288,922)</b>	<b>(64,226,581)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกคงเหลือต้นปี	328,409,093	339,639,957	104,285,400	168,511,981
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกคงเหลือปลายปี</b>	<b>200,100,593</b>	<b>328,409,093</b>	<b>42,996,478</b>	<b>104,285,400</b>

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>รายการที่มีใช้เงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี	51,739,198	47,915,677	17,401,442	39,265,320
เจ้าหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างปี	384,862,263	46,909,204	-	727,600
เจ้าหนี้เข้าซื้อค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างงวด	450,056,972	-	225,315,482	-
เจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากการซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี	-	2,669,904	-	2,669,904
เงินปันผลค้างจ่าย	-	24,525	-	-
กลับรายการจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับสิทธิในการดำเนินการบนคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	-	635,616,368	-	-
กลับรายการสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจากการลดทุน	-	43,873,484	-	43,873,484
รายการปรับปรุงจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	8,666,299	-	-	-
โอนสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ	20,551,798	-	20,551,798	-

## **การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในส่วนนี้ได้จัดทำขึ้นจากผลประกอบการรวมของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการแสดงผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ดังตาราง

ธุรกิจ	ประเภท	
1) ธุรกิจพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว : แบรินด์ “มาจีค”</li> <li>ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม : แบรินด์ “รีไวฟ์”</li> <li>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : แบรินด์ “เอส.โอ.เอ็ม.” “ไวตาเนเจอร์พลัส”</li> <li>ผลิตภัณฑ์รังนก : แบรินด์ “รีจู”</li> </ul> </li> <li>ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน</li> <li>เครื่องประดับ และอื่นๆ</li> </ul>	
2) ธุรกิจสื่อ	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์	“ช่อง 8” “ช่อง RS Mall”
	ธุรกิจสื่อวิทยุ	“COOLfahrenheit” “COOLIVE” “COOLanything”
3) ธุรกิจเพลงและอื่นๆ	ธุรกิจดิจิทัล จัดเก็บลิขสิทธิ์ บริหารศิลปิน จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด	

## ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2563

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการล็อกดาวน์ประเทศและการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ภาคการส่งออกยังคงอ่อนตัวลงตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอและค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4/2563 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562

เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารข้อมูลลูกค้าธุรกิจพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารคอนเทนต์ทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้งบการเงินรวมสำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่จำนวน 528.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.9

ล้านบาท หรือร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2562 จำนวน 363.3 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตจากรายได้ของธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 18.4 และ 7.4 ตามลำดับ ส่วนรายได้จากรูปเพลงและอื่นๆ ลดลงตามมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 53.1 ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.1 จากรายได้ธุรกิจพาณิชย์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63.1 ของรายได้รวม และการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นจากธุรกิจพาณิชย์ซึ่งมีการซื้อสื่อภายนอกและค่าใช้จ่ายพนักงานสูงขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ

หน่วย:ล้านบาท	ปี 2563		ปี 2562		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
รายได้จากการขายและบริการ	3,774.2	100%	3,611.1	100%	163.0	4.5%
ธุรกิจพาณิชย์	2,381.8	63.1%	2,012.4	55.7%	369.3	18.4%
ธุรกิจสื่อ	1,148.2	30.4%	1,069.2	29.6%	78.9	7.4%
ธุรกิจเพลงและอื่นๆ	244.2	6.5%	529.5	14.7%	-285.2	-53.9%
ต้นทุนขายและบริการ	1,768.7	46.9%	2,020.0	55.9%	-251.3	-12.4%
กำไรขั้นต้น	2,005.5	53.1%	1,591.2	44.1%	414.3	26.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,316.6	34.9%	1,099.8	30.5%	216.9	19.7%
กำไรจากการดำเนินงาน	688.9	18.3%	491.4	13.6%	197.5	40.2%
ต้นทุนทางการเงิน	36.1	1.0%	34.6	1.0%	1.5	4.3%
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ	528.3	14.0%	363.3	10.1%	164.9	45.4%

## ● รายได้

รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2563 จำนวน 3,774.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อนจำนวน 163 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 แยกอธิบายตามหน่วยธุรกิจ ได้ดังนี้

### รายได้ธุรกิจพาณิชย์

รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยการบริหารงานของ บจ.ไลฟ์สตาร์ และสินค้าจากพันธมิตรจำหน่ายผ่านแบรนด์อาร์เอส มอลล์ และคูเอนนี่ติงทางแพลตฟอร์มดิจิทัลทีวีช่อง 8 วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับช่องพันธมิตรดิจิทัลทีวีรายอื่นๆ และเช่าช่องทีวีดาวเทียม เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รายได้จากธุรกิจพาณิชย์สำหรับปี 2563 เท่ากับ 2,381.8 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 จากปีก่อนที่ 2,012.4 ล้านบาท แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จากความสำเร็จของการขยายช่องทางการขายทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มี



ความหลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการโฆษณาและนำเสนอสินค้าที่แตกต่างในแต่ละคอนเทนต์และแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบและทักษะของทีมเทเลเซลส์อย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนฐานลูกค้า ณ สิ้นปี 2563 เติบโตขึ้นสู่ 1.6 ล้านรายและยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญจากความแม่นยำที่สูงขึ้นของระบบ Predictive Dialing System (PDS) ทำให้พนักงานเทเลเซลส์สามารถติดต่อลูกค้าได้เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มุ่งดูแลสุขภาพ และการแยกประเภทนำเสนอแคมเปญและโปรโมชั่นที่ผ่านการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างตรงใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยจะมีแคมเปญใหญ่ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า ผ่านการเลือกสรรสินค้าที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยปัจจัยที่กล่าวมานี้ ทำให้รายได้จากทุกช่องทางเติบโตขึ้นทั้งจากกลุ่มลูกค้าโทรเข้า (inbound customer) กลุ่มลูกค้าเดิมที่บริษัทฯ โทรออก (outbound customer) ช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีก

### รายได้ธุรกิจสื่อ

รายได้ธุรกิจสื่อของบริษัท สำหรับปี 2563 เท่ากับ 1,148.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปีก่อนที่ 1,069.2 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการสร้างรายได้ส่วนเพิ่มจากการบริหารคอนเทนต์เพื่อขยายไปในตลาดต่างประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ (OTT) ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมสื่อที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะการแข่งขันด้านราคาและการหดตัวของงบประมาณตามผลกระทบของโควิด-19

### รายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทัศน์ทั้งอุตสาหกรรมสำหรับปี 2563 งบการใช้โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์จากผลการสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) ยังคงได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 10.1 จากปี 2562 ในส่วนของจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ในเดือนธันวาคมอยู่ในระดับร้อยละ 8.1 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 8.9 (คิดจากจำนวนประชากร 64.6 ล้านคน) โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของผู้ชมจากช่องข่าวและช่องทีวีดาวเทียม

นอกเหนือจากการบริหารคอนเทนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์แล้วนั้น ช่อง 8 ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ไปพร้อมกัน เรตติ้งของช่อง 8 ปรับตัวดีขึ้น โดยเรตติ้งในกลุ่มอายุ 15+ และ 18 ชั่วโมงเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.43 เทียบกับร้อยละ 0.42 ในปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการนำละครมารีรันในช่วงโควิด-19 เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนการผลิตก็ตาม นอกจากนี้ช่อง 8 ยังสามารถบริหารนาฬิกาโฆษณาได้เต็มประสิทธิภาพร้อยละ 100 จากการนำมาโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจพาณิชย์ สะท้อนสู่อัตราการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสตลอดทั้งปี 2563

## รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุ

อุตสาหกรรมสื่อวิทยุในปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 24.0 หากเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่า “COOLfahrenheit” จะยังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening แต่การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ฟังที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “COOL Outing” “อีจี้ Eat All Around” และ “COOL Music Fest” มีจำนวนน้อยกว่าปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงด จัดกิจกรรมและเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการชะลอการใช้งบโฆษณาในทุกช่องทางยกเว้นออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจสื่อวิทยุมีรายได้ลดลงตามอุตสาหกรรมโดยรวม แต่ยังมีประสิทธิภาพในการทำกำไรได้ดี

## รายได้ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

รายได้หลักของธุรกิจเพลง ยังคงมาจากรายได้ที่ได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับศิลปินทำให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์เพลงเพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ เปิดตัว 9 ศิลปินใหม่ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถผลิตจำนวนผลงานได้เพิ่มขึ้นและต่อยอดสู่โมเดล Music Star Commerce ต่อไป ทั้งนี้รายได้ของธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีแนวโน้มเช่นเดียวกับสถานการณ์สื่ออื่นๆ โดยมีรายได้ลดลงร้อยละ 53.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 เป็นต้นมา

### ● ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1,768.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 251.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 แม้ว่าต้นทุนจากธุรกิจพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนของธุรกิจอื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งจากการบริหารต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ในช่วงที่งบประมาณหายไปจากตลาด รวมถึงต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของช่อง 8 (ใบอนุญาตฯ) ที่ลดลงจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 งวดสุดท้าย อัตราที่ลดลงของการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าบริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หรือ MUX ลดลงทั้งจำนวน

### ● กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 2,005.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 414.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0 ตามการเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสของธุรกิจพาณิชย์ การหารายได้ส่วนเพิ่มของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่ต้นทุนเท่าเดิม และการบริหารต้นทุนของทุกธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน**

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,316.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 216.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจพาณิชย์จากการซื้อสื่อภายนอกและค่าใช้จ่ายพนักงานที่สูงขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ และค่าเสื่อมราคาของสำนักงานแห่งใหม่เพื่อขยายพื้นที่สำหรับพนักงานเทลเชลล์และสตูดิโอ

ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จำนวน 36.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.3 เป็นผลจากดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าอาคารที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (IFRS 16)

- **กำไรสุทธิ**

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2563 เท่ากับ 528.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 164.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.4 จากปีก่อนที่จำนวน 363.3 ล้านบาท การเติบโตของกำไรสุทธิเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของธุรกิจพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจสื่อซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีก่อนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อีกทั้งการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกธุรกิจ

## สินทรัพย์

### ● ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,516.5 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 26.0 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 74.0

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน :</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	328.4	9.6%	200.1	4.4%	-128.3	-39.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	516.4	15.2%	711.4	15.8%	195.0	37.8%
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	258.8	7.6%	228.7	5.1%	-30.1	-11.6%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13.2	0.4%	33.3	0.7%	20.1	152.3%
<b>รวม</b>	<b>1,116.8</b>	<b>32.8%</b>	<b>1,173.5</b>	<b>26.0%</b>	<b>56.7</b>	<b>5.1%</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :</b>						
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	503.8	14.8%	641.9	14.2%	138.1	27.4%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ)	-	-	471.5	10.4%	471.5	100.0%
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)	670.7	19.7%	598.7	13.3%	-72.0	-10.7%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	702.8	20.6%	1,314.1	29.1%	611.3	87.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)	412.7	12.1%	316.8	7.0%	-95.9	-23.2%
<b>รวม</b>	<b>2,290.0</b>	<b>67.2%</b>	<b>3,343.0</b>	<b>74.0%</b>	<b>1,053.0</b>	<b>46.0%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,406.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,516.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,109.7</b>	<b>32.6%</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์หลักประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ 29.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) ร้อยละ 15.8 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 14.2 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) ร้อยละ 13.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ) ร้อยละ 10.4 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ร้อยละ 5.1 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 4.4

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4,516.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,109.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 สาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้นสุทธิ 611.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.0 จากการลงทุนในลิขสิทธิ์ละครไทยและซีรีส์ต่างประเทศ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นสุทธิ 471.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 จากการบันทึกค่าเช่าอาคารยานพาหนะ และอุปกรณ์ ตามสัญญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นสุทธิ 195.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8 ล้านบาท จากการขายคอนเทนต์เพิ่มขึ้น อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิ 138.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4 จากการลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงาน และเครื่องตกแต่งติดตั้งสำนักงาน จากการย้ายที่ทำการบริษัทแห่งใหม่

• **คุณภาพของสินทรัพย์**

**ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุทธิ)**

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ :

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	250.0	60.1%	230.0	58.0%	-20.0	-8.0%
เกินกว่ากำหนดเวลาชำระหนี้ น้อยกว่า 3 เดือน	151.5	36.4%	148.8	37.5%	-2.7	-1.8%
3 - 6 เดือน	7.1	1.7%	10.6	2.7%	3.5	49.3%
6 - 12 เดือน	-	-	1.6	0.4%	1.6	100.0%
เกินกว่า 12 เดือน	7.3	1.8%	5.7	1.4%	-1.6	-21.9%
<b>รวม</b>	<b>415.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>396.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>-19.2</b>	<b>-4.6%</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-7.2	-1.7%	-5.7	-1.4%	-1.5	-20.8%
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุทธิ)</b>	<b>408.7</b>	<b>98.3%</b>	<b>391.0</b>	<b>98.6%</b>	<b>-17.7</b>	<b>-4.3%</b>

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ :

	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.84	9.29
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47	39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (สุทธิ) 391.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 มาจากการลดลงของลูกหนี้ที่ผันแปรตามรายได้โฆษณา รายได้ธุรกิจเพลง และรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมรับจ้างผลิตที่ลดลง

ในปี 2563 บริษัท มีนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือน กรณีลูกหนี้ที่มีอายุค้างนานเกิน 1 ปี หรือมีปัญหาในการจ่ายชำระ บริษัท มีนโยบายในการพิจารณาและทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาควบคู่ไปกับเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้มูลหนี้ที่คงเหลือในงบการเงินสะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริง โดยในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 39 วัน เก็บหนี้ได้เร็วขึ้นจากปีก่อนที่ 47 วัน เนื่องจากในปีนี้มีสัดส่วนของยอดขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการรับเงินสดหรือมีเครดิตไม่เกิน 1 เดือน ทำให้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัท ดีขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอายุของลูกหนี้การค้าโดยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 90 มีอายุค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมของบริษัท และบริษัท มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 1.4 ลดลงจากปีก่อน ที่ร้อยละ 1.7

## สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
ราคาทุน	292.3	100.0%	237.0	100.0%	-55.3	-18.9%
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย	-33.5	-11.5%	-8.3	-3.5%	-25.2	75.2%
<b>สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)</b>	<b>258.8</b>	<b>88.5%</b>	<b>228.7</b>	<b>96.5%</b>	<b>-30.1</b>	<b>-11.6%</b>

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ :

	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.43	7.26
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยรวม (วัน)	49	50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูปประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 98.7 งานระหว่างทำประเภทรายการโทรทัศน์ งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ร้อยละ 1.3 รวมมูลค่าสุทธิ 228.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจากการทำลายสินค้า จำนวน 25.2 ล้านบาท สุทธิจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการทบทวนมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างสม่ำเสมอในทุกงวดบัญชีเพื่อให้มูลค่าสินค้าคงเหลือ ที่แสดงในงบการเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ทำให้ปีนี้สัดส่วนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยคิดเป็นร้อยละ 3.5 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 11.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีแผนการทำโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ เพื่อบริหารสินค้าคงคลัง ให้คงเหลือในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถระบายสินค้าค้างนานออกจากคลังสินค้าได้ทั้งหมด

### ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบัน)	1,394.7	100.0%	1,394.7	100.0%	0.0	0.0%
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-724.0	-51.9%	-796.0	-57.1%	72.0	9.9%
<b>ราคาตามบัญชี (สุทธิ)</b>	<b>670.7</b>	<b>48.1%</b>	<b>598.7</b>	<b>42.9%</b>	<b>-72.0</b>	<b>-10.7%</b>

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดการทดแทน ขดใช้ หรือ จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องชำระ 2 งวดสุดท้าย เป็นผลให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิ 1,394.7 ล้านบาท ค่าตัดจำหน่ายปี 2563 จำนวน 72.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.4 ล้านบาท (ปี 2562 : 89.4 ล้านบาท) ส่งผลให้ยอดคงเหลือสุทธิของมูลค่าใบอนุญาตฯ หลังหักค่าตัดจำหน่ายเท่ากับ 598.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อประเมินการด้อยค่าของการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าแล้วพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ จึงไม่มีการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว

### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	(y-y)
ราคาทุน	2,983.7	100.0%	3,806.6	100.0%	822.9	27.6%
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-2,280.9	-76.4%	-2,492.6	-65.5%	211.7	9.3%
<b>ราคาตามบัญชี (สุทธิ)</b>	<b>702.8</b>	<b>-23.6%</b>	<b>1,314.0</b>	<b>-34.5%</b>	<b>611.2</b>	<b>87.0%</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์ละคร ร้อยละ 87.1 ลิขสิทธิ์เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ร้อยละ 12.9 รวมมูลค่าสุทธิ 1,314.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 611.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.0 จากการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ละคร ซีรีส์ต่างประเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบการทำงานในด้านต่างๆ

## โครงสร้างเงินทุน

### หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	(y-y)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	651.1	1,016.1	365.0	56.1%
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	766.1	776.1	10.0	1.3%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	9.3	450.0	440.7	4,738.7%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	77.8	94.4	16.6	21.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	175.4	175.8	0.4	0.2%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>1,679.7</b>	<b>2,512.4</b>	<b>832.7</b>	<b>49.6%</b>
<b>ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่</b>	<b>1,724.9</b>	<b>2,001.9</b>	<b>277.0</b>	<b>16.1%</b>
<b>อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)</b>	<b>0.97</b>	<b>1.26</b>		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,512.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 832.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.6 จากการบันทึกค่าเช่าอาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ 450 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 365 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯสามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ได้นานขึ้น และจากการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,001.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 277.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 จากผลกำไรระหว่างปีเพิ่มขึ้น 533.0 ล้านบาท หักหุ้นสามัญซื้อคืนเพิ่มขึ้น 160.2 ล้านบาท รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวด จำนวน 95.8 ล้านบาท

ในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราส่วน 0.97 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า และเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก



## สภาพคล่อง

### กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,033.1	1,050.1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-615.2	-797.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-429.1	-381.4
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ</b>	<b>-11.2</b>	<b>-128.3</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>328.4</b>	<b>200.1</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200.1 ล้านบาท ในระหว่างปีมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 128.3 ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 797.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนในอุปกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานที่ทำการบริษัทฯ แห่งใหม่ รวมถึงลงทุนในคอนเทนเนอร์และซีรีส์ต่างประเทศสำหรับสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 381.4 ล้านบาท มาจากการจ่ายชำระหนี้ซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ ในขณะที่ในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,050.1 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับจากการขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์เป็นหลัก

### อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.88	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.58	0.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47	39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	49	50
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	99
Cash Cycle (วัน)	48	-10

ภาพรวมปี 2563 บริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากในระหว่างปีบริษัทฯ มีลงทุนในอุปกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ และที่ทำการบริษัทฯ แห่งใหม่ และในปีนี้วงจรมีเงินสดของบริษัทฯ ติดลบ 10 วัน ดีขึ้นจาก ปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ (Entertainmerce Model) พร้อมการใช้งบลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจของอาร์เอสอย่างครบวงจร ในส่วนของธุรกิจพาณิชย์ ยังคงขยายช่องทางการโฆษณาและการขายให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม และเน้นการเติบโตของช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนนำเสนอไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ รวมถึงอาหารเสริม สัตว์ลาดใหญ่ทั่วประเทศและครบทุกช่องทาง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับพันธมิตรลูกค้าเพื่อนำัญขงมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ในส่วนของการบริหารข้อมูลลูกค้านั้น จะเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยการนำระบบ Voice Analytics เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้ตอบสนองได้อย่างทันที่และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

สำหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดูช่อง 8 กดเลข 27” ยังคงผลักดันการบริหารคอนเทนต์และการสร้างคอนเทนต์ใหม่เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการกลับมาของรายการหลักที่ได้รับความนิยมทั้งละครไทย และกลุ่มกีฬามวยต่างๆ